

## MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2024

**Kính gửi:** *Quý Chị Phụ trách cộng đoàn, quý Bà, quý Chị em,  
và toàn thể Anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế thân mến,*

Trong những ngày này, không khí vui mừng đón Chúa Giáng Sinh đang tràn ngập trên thế giới. Tại Việt Nam, nơi các thánh đường thôn quê hay thành thị, đường phố hay ngõ hẻm, nơi công ty, xí nghiệp hay nhà hàng, quán ăn... đâu đâu cũng thấy không khí Giáng Sinh. Không khí ấy lại nóng dần lên khi người người đi mua sắm, nhà nhà háo hức đợi chờ. Dù người nghèo hay giàu, trẻ em hay cụ già, người theo đạo Công Giáo hay không, Giáng Sinh vẫn là một ngày hội. Ngày hội tâm linh, ngày hội xã hội....

Trước lễ Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta có thời gian chuẩn bị để đón chờ Chúa đến. Thời gian đó ta gọi là Mùa Vọng: mời gọi ăn năn sám hối, dọn tâm hồn khỏi những hố sâu tội lỗi, quanh co của dối trá, đòi cao của kiêu ngạo... học nơi Mẹ Maria, luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đồng thời tìm cách mang Chúa đến cho người khác, chấp nhận gian nan thử thách. Đây cũng là thời gian để giao hòa lại với Thiên Chúa và anh chị em nơi Bí Tích Hòa Giải.

Con Thiên Chúa đã “trở nên xác phàm”, mặc lấy những gì là mong manh, yếu đuối và trần trụi nhất, sự cao cả của Thiên Chúa trở nên hèn mọn nơi hình hài một Hài Nhi bé nhỏ. Một Thiên Chúa hoá mình “ra trống rỗng” để “cư ngụ giữa chúng ta”, nhưng sự vĩ đại không bị giảm đi bởi sự nhỏ bé, và sự nhỏ bé không bị lấn át bởi sự vĩ đại. Theo lời Thánh Augustine: “*Nếu Đức Giêsu không có một lần hạ sinh làm người, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tái sinh thiêng liêng. Người được sinh ra để chúng ta được tái sinh ... Đức Mẹ đã cư mang Người trong cung lòng, chúng ta hãy cư mang Người trong tâm hồn. Đức Trinh Nữ đã lớn lên trong sự nhập thể của Đức Kitô, chúng ta hãy để cho tâm hồn mình lớn lên trong đức tin vào Người. Đức Maria đã sinh ra Đấng Cứu Thế, chúng ta hãy sinh ra lời ngợi khen. Chúng ta không được cần cỗi, tâm hồn của chúng ta phải sinh hoa kết trái trong Thiên Chúa*”.

Thế giới ngày nay đang phải đương đầu với bạo lực, hận thù và chiến tranh. Xin Hài Nhi Giêsu - Vua Hoà Bình ban cho thế giới được bình an, đẩy xa sự chia rẽ và hiểu lầm. Mọi người biết thay vào đó sự lắng nghe và thấu hiểu, để giúp nhau chữa lành và có cuộc sống bình an.

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, chúng ta cùng dâng lời Tạ ơn Chúa về mọi ơn lành. Qua đây, em muốn bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với các Bà, các Chị tiền nhiệm đã dày công xây dựng “gia đình Hội Dòng”, cũng như mọi người đang làm nên “gia đình Hội Dòng” hôm nay. Xin cho mọi người biết quan tâm, yêu thương nhau. Biết sống tình huynh đệ trong cộng đoàn và trong gia đình. Biết giúp nhau vượt mọi khó khăn và bất đồng, mọi gian truân và thử thách trong cuộc sống, để cùng nhau tiến bước trên con đường chân lý và tình yêu của Chúa Kitô.

Hướng về năm mới 2024, năm **Canh tân Đời sống Đức tin các Hội đoàn** - theo định hướng của Tổng Giáo Phận, và năm **Xây dựng một Giáo hội tham gia** - theo lời mời gọi của Hội đồng Giám Mục Việt Nam, cho chúng ta nhiều hy vọng, thăng tiến góp phần vào sự phát triển toàn diện con người trong xã hội đầy khó khăn và thách đố hôm nay. Trước thềm Giáng Sinh và Năm Mới 2024, Em kính chúc quý Quý Chị Phụ trách cộng đoàn, quý Bà, quý Chị em và toàn thể Anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế:

*Giáng Sinh thánh đức an bình  
Niềm vui, hạnh phúc ân tình Trời cao  
Tân niên vạn phúc tuôn trào  
An Khang, thịnh vượng muôn vàn hồng ân.*

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023  
**Nt. Maria Đỗ Thị Như Hoa**  
Tổng Phụ Trách